

บทอวยพรสำหรับตนเอง

(กล่าวกับตนเองอย่างมั่นใจ ๓ จบ และไม่ปฏิเสธกับคำยืนยันนี้กับตนเอง และให้ยอมรับมันว่าเป็นของตนเองจริงๆ กล่าวทุกวัน เช้าก่อนทำงานและก่อนนอน)

ฉันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จ ความเป็นไปได้ ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวฉันจะปรากฏเสมออย่างที่คุณต้องการ สันติสุข ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดจากจักรวาลทำให้จิตใจ และจิตวิญญาณของฉันเต็มเปี่ยมตลอดเวลา ความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดได้นำทางฉันในวิถีทางทั้งหมด ความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลได้หล่อเลี้ยงฉันอย่างเป็นอิสระ ฉันกำลังก้าวหน้าไป เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และเติบโตทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ ทางด้านการเงินและในวิถีทางอื่นๆทั้งหมด ฉันรู้ว่าความจริงเหล่านี้กำลังจมลงสู่จิตสำนึกของฉันและจะเติบโตไปตามวิถีทางของมัน

สันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลได้เติมเต็มจิตวิญญาณของฉัน และ ความรักของสรรพสิ่งได้ทำให้ตัวตนทั้งหมดของฉันเต็มเปี่ยม จักรวาลได้ชี้นำทาง สร้างความรุ่งเรือง และให้แรงบันดาลใจแก่ฉัน ฉันถูกจุดประกายและความรัก ความเกื้อกูล ความปรารถนาดี สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์จากจักรวาล ก็ได้หล่อเลี้ยงจากฉันไปยังทุกๆคนทั้งหมด รอบตัวฉัน ทุกๆช่วงเวลา ทุกๆสถานที่ที่ฉันปรากฏ และความรักจากจักรวาลได้เข้ามาในประตูของฉันและความรักจากจักรวาลก็เดินออกจากประตูของฉัน ไปยังกลุ่มคนทั้งหมดที่อยู่รายรอบฉันทุกๆเวลา ทุกๆที่ที่ฉันปรากฏ ทุกคนได้รับพร ได้รับการเกื้อกูล ได้รับความอุดมสมบูรณ์ ได้รับความสำเร็จ และได้รับแรงบันดาลใจ การแสดงตัวของ การเกื้อกูล ของความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ และแรงบันดาลใจอันไม่มีที่สิ้นสุดทำให้สถานที่ทั้งหมด เต็มเปี่ยม

นี่คือวันที่จักรวาลได้สร้างขึ้นและฉันก็มีความยินดีและขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรอันนับไม่ถ้วน ที่มายังทุกๆคนที่อยู่รอบตัวฉันและมายังตัวฉันเองด้วย

บทกล่าววอวยพรให้เด็ก

เด็กน้อยที่ฉันสัมผัสและโอบอุ้มอยู่นี้ เป็นบุตรของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ให้กำเนิดเธอ จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รักเธอและห่วงใยเธอ ความรักอันเต็มเปี่ยม ความปิติยินดี สันติสุข ความสมดุลงาม กลมกลืน ความสำเร็จอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความร่ำรวยความรุ่งโรจน์ไร้ขีดจำกัด และความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ส่งไหลผ่านตัวเธออยู่ตลอดเวลา และเธอก็ได้รับการชี้นำทางจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิถีทางทั้งหมดของการดำเนินชีวิต มันมีแต่ความสมดุลงาม กลมกลืน สดชื่น สันติภาพ ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด ความเข้าใจ ความสำเร็จ ความร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด ความอุดมสมบูรณ์ ความเติบโตทางจิตใจ จิตวิญญาณมันปรากฏแก่เธอตลอดเวลา ฉันมองเห็นความยอดเยี่ยมในตัวเธอ เด็กน้อย และเธอก็มองเห็นความยอดเยี่ยมในตัวเธอตลอดเวลาเช่นกัน

(กล่าว ๓ รอบ อย่างมั่นใจและรู้สึกปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆกับเด็กทุกคน)